

TQLC Nam CA Tạ Ơn.

Hằng năm, Hội TQLC Nam CA có hai buổi họp mặt chính thức, đó là mừng Sinh Nhật Binh Chung cùng Kỷ Niệm tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị và tất niên hoặc tân niên Tết Nguyên Đán. Nhưng những năm gần đây, Hội tổ chức thêm buổi họp mặt nữa vào dịp Lễ Tạ Ơn (ThanksGiving) để:

Tạ ơn Thượng Đế.

Tạ ơn đất nước Hoa Kỳ.

Tạ ơn các anh linh tử sĩ và thương phế binh TQLC Việt Nam.

Tạ ơn, gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe đến quý Hội TQLC địa phương, quý niên trưởng cùng quý đồng đội TQLC khắp nơi, từ quốc nội đến hải ngoại

Buổi họp mặt để tạ ơn được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 10 tháng 11 năm 2024. Tuy thiếu vắng một số niên trưởng, nhưng lại có thêm một số nhân tố tuổi trẻ mới nên đã có khoảng 70 Cọp Biển và gia đình tham dự.



H: Hàng đầu: Luật Sư Vân Khanh và gia đình.

Hàng sau: Bà Nguyễn Năng Bảo, Bà Lê Nguyên Khang, Bà Cổ Tấn Tinh Châu

Vì lý do sức khỏe một số niên trưởng không đến tham dự được nên anh Hội Trưởng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến các niên trưởng: Hoàng A Sam, Đặng Bá Đạt, Chu Trọng Ngự, Nguyễn Văn Diễn, Trương Minh Cường, Trần Kim Đệ và những niên trưởng và đồng đội TQLC khác.

Anh Hội Trưởng cảm ơn quý vị hiện diện trong ngày họp mặt gồm có:

Chị Cả Lê Nguyên Khang cùng gia đình Lê Nguyên Lộc-Dung, Vân Khanh.

Quý chị Nguyễn Năng Bảo, Cổ Tấn Tinh Châu, Trần Thị Huy Lễ, Nguyễn Kim Tiền, Lương Trường Thọ.

Anh chị Hoàng Trọng Độ và anh chị Bùi Ngọc Đường.

Đây là 2 niên trưởng TQLC cao niên nhất, đang bước vào độ tuổi trên dưới 90 nhưng vẫn thường xuyên tham dự các buổi họp mặt. Các anh vẫn linh hoạt, tráng kiện, Cọp nhí tôi hỏi bí quyết nào mà các anh vẫn dồi dào công lực, các anh mỉm cười không nói, nhưng ra điều bí mật, nhát mắt sang chị ngồi bên cạnh.

À ra thế, nhờ các chị mà các anh vẫn hiên ngang sung sức., nhưng tế nhị, kín đáo, không nói ra miệng, mà chỉ cần anh nháy mắt tình tứ hướng sang chị là Cọp nhí tôi hiểu anh chị vẫn hạnh phúc như hồi mới yêu nhau.

“Yêu nhau đi, chiều hôm tới rồi”, chờ gì nữa mà các cọp trẻ không theo gương hai đại niên trưởng mà liếc mắt trao tình cho nửa người của chính mình. Tới đi các niên trưởng trẻ tuổi Quách Lâm, Thành Hữu, Văn Châm, Trung Giao, Trung Việt, Công Cự, Thanh Sang, Phan Đông, Khắc Phước, Minh Đức, Văn Nên, Trần Thuận, Hoàng Vân, Trọng Oánh, Tạ Hạnh, Hồng Hà, Bửu Ngọc, Hà Đơn và những người hùng TQLC luôn coi trọng: “Mình vì mọi người, nhưng trước nhất và trên hết là mình vì vợ mình”.

Nếu cần thì cũng nên theo gương Niên Trưởng Hoàng Trọng Độ tâm tình trong ngày kỷ niệm sinh nhật Bình Chung:

Tình đoàn kết quý giá nhất của Bình Chung sau cuộc chiến.

Dù trong quá khứ hay hiện tại, chúng ta có thể không hài lòng với cấp chỉ huy, với đồng đội, với thuộc cấp, nhưng nhất định chúng ta không thể làm bẩn, làm rách bộ quân phục và cái mũ xanh mà chúng ta đang mang trên người, trừ khi có ai đó muốn tự cởi bỏ bộ quân phục TQLC và đang tâm xé nó ra, chối bỏ quá khứ oai hùng của chính mình.

Sau khi tạ ơn các anh linh, các đồng đội đã khuất, anh Hội Trưởng không quên nhắc nhớ, thương tiếc đến hai Cọp Biển vừa mới già từ gia đình anh em, đó là Biển Lý Khải Bình và Lương Trường Thọ

Tổng Hội Trưởng Tổng Hội TQLC Nguyễn Trung Việt cũng đến tham dự, nhân dịp này Tổng Hội Trưởng tâm sự:

-Người lính Cọp Biển trẻ nhất trong chúng ta, nay 11/2024, cũng đã bước vào “tất thập cổ lai hy” thì xin cùng nhau mỗi ngày tìm một niềm vui. Sáng thức dậy mà còn nhớ đến tên một đồng đội ngày xưa thì đó là một niềm vui, thoáng thấy đồng đội cười là một niềm vui. Để có niềm vui này thì chúng ta cười với đồng đội trước.

Nhân dịp này Tổng Hội Trưởng trình làng cuốn Album: Sư Đoàn TQLC Việt Nam Cộng Hoà 1954-2024. Album thì không có bài viết, nhưng một tấm hình quý hơn ngàn lời nói. Chúng ta có dịp nhìn lại những Cọp Biển đã từng vui cười với chúng ta, tuy nay các anh cười nơi 9 tuổi, nhưng hình vẫn còn đây, các anh vẫn còn đây, vẫn còn mãi mãi với chúng ta. Cuốn Album với hình ảnh quý giá vô cùng.

Cám ơn Niên Trưởng Tổng Hội Trưởng đã đem hết khả năng và thiện chí để tô điểm cho bộ quân phục TQLC đẹp mãi với thời gian.

Xin tôn trọng bộ Quân Phục TQLC, bộ quân đã nhuộm máu hàng ngàn ngàn Cọc Biển trên khắp mọi chiến trường, đẫm máu nhất là chiến trận tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, một chiến trận khó tìm được viên gạch nguyên lành.

Nhưng hơn 50 năm sau, năm 2024 Sói Biển Đinh Hoàng Vân đã sưu tầm được 2 viên gạch từ Cổ Thành năm xưa, để TạƠn những Sói Biển đã nằm xuống, Sói Biển Vân mang 2 viên gạch đến tặng cho viện Bảo Tàng Quân Đội tại Little Saigon mà Hậu Duệ Lê Nguyên Lộc là một thành viên sáng lập.



H: L-R: Đinh Hoàng Vân, Lê Nguyên Lộc (cầm 2 viên gạch), Vũ Trọng Oánh.

Những hình đẹp ngày họp mặt TạƠn





